

OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมู่ที่ 2 บ้านแสง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านแสง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2	ประเด็นความรู้ที่ ...	การร่วมกลุ่มประกอบอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่
3	เป้าหมาย	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 4) เพื่อลดปัญหาด้านหนี้สินให้กับชุมชน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 5) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนนำทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
4	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน 20 คน (อาจารย์ 2 คน และประชาชน 20 คน) ในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแสง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562
6	สถานที่จัด	หมู่ที่ 2 บ้านแสง ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว
7	คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม	22 คน (อาจารย์ 2 คน และประชาชน 20 คน)
	เข้าร่วมจริง	20 คน
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 100
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงบ 08-02-10-006 - หมวดค่าตอบแทน จำนวนเงิน 10,800.00 บาท - หมวดค่าใช้สอย จำนวนเงิน 101,764.00 บาท - หมวดค่าวัสดุ จำนวนเงิน 40,596.00 บาท รวมงบประมาณ 153,160.00 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	147,548.00 บาท
	งบประมาณคงเหลือ	5,612.00 บาท
9	บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้	ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการประกอบอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่ตลอดจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการเลี้ยงไหมอีรี่อย่างถูกวิธี และพัฒนาทักษะทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่อง MC ดึงไหมอีรี่ และได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา
	หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ	องค์ความรู้และกระบวนการประกอบอาชีพการเลี้ยงไหมอีรี่แบบมีส่วนร่วม
	องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)	กระบวนการการเลี้ยงไหมอีรี่แบบมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และประชาชน โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความสามัคคีในการบริหารจัดการกลุ่มและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)	กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมค้นคว้า ร่วมศึกษาตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมฝึกปฏิบัติ และร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)	ประชาชนมีความชัดเจนในการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพและมีการศึกษา กระบวนการการเลี้ยงไหมออร์แกนิกประสบความสำเร็จ โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสนับสนุนระดมทุน และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10 - 20 ต่อครัวเรือน (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 10) ขึ้นอยู่กับปริมาณของรังไหม
	สรุปผลการถอดบทเรียน ก่อนเริ่มกิจกรรม	ประชาชนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพการเลี้ยงไหมออร์แกนิก แต่ยังขาด องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จอย่างแท้จริง
	สรุปผลการถอดบทเรียน ภายหลังกิจกรรม	อาจารย์ เข้าไปเติมเต็มในส่วนขององค์ความรู้ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุดิบ และ วัสดุอุปกรณ์บางส่วน และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการปรับกระบวนการให้ประชาชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมจนประสบผลสำเร็จ
	อื่นๆ	ผลสำเร็จอีกประการ คือ การได้รับการสนับสนุนวิทยากรและวัสดุดิบจาก หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ และศูนย์ การเรียนรู้ฟาร์มไหมออร์แกนิก และกองทุนกลุ่มไหมออร์แกนิก บ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ตำบล แชร้ออ อำเภอดงหลวง นคร จังหวัดสระแก้ว
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	- พื้นที่อยู่ห่างไกล (ติดชายแดนกัมพูชา) การเดินทางลงพื้นที่แต่ละครั้งใช้เวลาสัญจร ค่อนข้างนาน - ความไม่สอดคล้องตรงกันของเวลาว่างระหว่างผู้ดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่
11	ภาพกิจกรรม (โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้)	

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(อาจารย์วราวุฒิ คำพานิช)

ตำแหน่ง อาจารย์ (นักพัฒนาท้องถิ่น)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว